



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานเลขาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร ๖๔๖๑๕๔

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๙๐๑/ 2585 วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้โดยไม่มีถือเป็นวันลา

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพมหานคร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร เป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งโครงการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ความตระหนักด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่มีการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ และมีการทดลองใช้สารเคมี อีกทั้งเป็นการยกระดับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนไปสู่ความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความรู้ ความตระหนักด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีให้กับนักเรียนที่มีการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ และมีการทดลองใช้สารเคมี ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้โดยไม่มีถือเป็นวันลา รวมทั้งมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วันชัย ปลื้มภาณุภัทร

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร)
รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และนวัตกรรม

อนุมัติ

(รศ.ดร.อภิสิทธิ์ สงสมาน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

- 1 ก.ค. 2567